

Số: /KH-PGDĐT-THCS

Điện Biên Phủ, ngày tháng năm 2021

KẾ HOẠCH

Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Điện Biên Phủ

Thực hiện Văn bản số 2821/KH-SGDĐT, ngày 25/11/2021 của Sở Giáo dục - Đào tạo Kế hoạch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong các cơ sở giáo dục ngành Giáo dục tỉnh Điện Biên;

Tiếp theo Công văn số 1430/PGDĐT, ngày 26/11/2021 của Phòng Giáo dục - Đào tạo về việc áp dụng thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP trên địa bàn tỉnh.

Phòng Giáo dục- Đào tạo ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Điện Biên Phủ, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Xây dựng môi trường giáo dục “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; ngăn chặn không để dịch bệnh Covid-19 lây nhiễm trong các cơ sở giáo dục và trên địa bàn Thành phố Điện Biên Phủ.

Chủ động phát hiện sớm, kịp thời các trường hợp mắc Covid-19(F0), nghi mắc Covid-19; tiếp xúc gần (F1); tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) để có biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả. Đảm bảo thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa tổ chức các hoạt động dạy học.

Căn cứ phân loại đánh giá, xác định cấp độ dịch theo từng địa bàn xã/phường (do cơ quan có thẩm quyền công bố), để có phương án tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh tại địa phương và tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính Phủ.

Xác định nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 là trọng tâm, cấp bách và thường xuyên trong toàn ngành Giáo dục. Chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cấp; thực hiện đầy đủ các quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT trong công tác phòng, chống dịch.

Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Xác định cấp độ dịch để tổ chức hình thức dạy học phù hợp

Căn cứ vào cấp độ dịch quy định tại Mục 1 của Văn bản số 2821/KH-SGDĐT, ngày 25/11/2021 của Sở Giáo dục -Đào tạo (*đính kèm Văn bản này*), quy định của địa phương và điều kiện về cơ sở hạ tầng, đội ngũ,... của đơn vị, các trường chủ động điều chỉnh hình thức tổ chức các hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục (hình thức dạy học trực tiếp/trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp hay các hình thức dạy học khác) cho phù hợp, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo quy định. Báo cáo Phòng Giáo dục – Đào tạo trước khi quyết định chuyển đổi các hình thức tổ chức dạy học.

2. Đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch tại các nhà trường

Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp, các nhà trường phải đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch: trước khi học sinh đến trường, trong thời gian học sinh học tập tại trường, khi học sinh tan học trở về nơi cư trú (*chi tiết trong Phụ lục 1 gửi kèm*).

3. Phương án xử trí khi có trường hợp F0, F1, F2, nghi mắc Covid-19 tại đơn vị

Các đơn vị nghiên cứu, thực hiện nghiêm hướng dẫn xử trí khi có trường hợp F0, F1, F2, nghi mắc Covid-19 tại đơn vị theo **Mục 3** tại Văn bản số 2821/KH-SGDĐT, ngày 25/11/2021 của Sở Giáo dục - Đào tạo.

4. Tiêm vắc xin phòng Covid-19

Căn cứ kế hoạch triển khai tiêm vắc xin của cơ quan y tế, Hiệu trưởng các trường cần triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

4.1. Đối với các nhà trường

Tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại các trường học cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh; hướng dẫn học sinh biết cách tự theo dõi, chăm sóc sức khỏe sau tiêm theo hướng dẫn của cơ quan y tế; đẩy mạnh truyền thông Thông điệp hướng dẫn theo dõi sức khỏe sau tiêm của cơ quan y tế bằng nhiều hình thức: phát trên lao phát thanh, trực tiếp qua màn hình ti vi, máy chiếu.; vận động phụ huynh và học sinh tham gia chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Phối hợp ngành y tế vận động cha mẹ, người giám hộ thực hiện ký phiếu đồng ý cho con/cháu tiêm chủng theo biểu mẫu ban hành của Bộ Y tế.

Bố trí giáo viên, nhân viên y tế học đường phối hợp với các cơ quan y tế để thống kê, lập danh sách học sinh trong độ tuổi theo từng nhóm tuổi, từng khối, lớp; sắp xếp thứ tự tiêm theo từng lớp học; thông báo rõ kế hoạch tiêm của trường, lịch tiêm, thời gian tiêm của từng lớp để học sinh, cha mẹ học sinh biết, thực hiện.

Hướng dẫn học sinh ăn, uống đảm bảo sức khỏe khi đến trường tiêm vắc xin.

Chủ động, phối hợp với các cơ quan y tế tổ chức triển khai các điểm tiêm tại trường học; các trường học là nơi đặt điểm tiêm chuẩn bị các điều kiện cơ sở hạ tầng (khu vực chờ trước tiêm; khu vực khám sàng lọc; khu vực tiêm chủng; khu vực theo

đổi phản ứng sau tiêm, phòng cấp cứu đảm bảo nguyên tắc một chiều) theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn để tổ chức các buổi tiêm chủng an toàn.

Trường hợp không đủ phòng để tổ chức các hoạt động tiêm, các trường chủ động bố trí ô dù, bạt che,... đủ lớn để tổ chức một số hoạt động tiêm ngoài sân trường và đảm bảo đủ ghế ngồi cho học sinh, cán bộ tiêm... Tại khu vực chờ trước tiêm, khu vực khám sàng lọc có thể bố trí các phương tiện, thiết bị để truyền thông về lợi ích, tính an toàn của tiêm vắc xin nhằm tạo không khí vui tươi, thoải mái góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiêm phòng COVID-19 cho học sinh.

Cử giáo viên chủ nhiệm lớp tham gia buổi tiêm chủng để hướng dẫn, đôn đốc học sinh đến khu vực tiêm chủng theo từng lớp học; quản lý, hướng dẫn học sinh thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K tại các khu vực ngồi chờ trước và sau tiêm chủng. Phối hợp với cơ quan Y tế giải quyết các vấn đề liên quan đến tai biến (nếu có) sau tiêm chủng cho học sinh.

4.2. Đối với người tham gia tiêm

Trước khi đến tiêm cần chuẩn bị và mang theo: giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân/căn cước công dân/mã số định danh cá nhân) do cơ quan công an cấp theo quy định; thẻ bảo hiểm y tế; phiếu đồng ý tiêm chủng của cha mẹ/người giám hộ học sinh (đối với học sinh).

Điền thông tin cá nhân vào Phiếu khám sàng lọc trước tiêm do cơ quan y tế cấp (cơ sở giáo dục có thể liên hệ trước với cơ quan y tế để nhận phiếu hướng dẫn học sinh điền trước để giảm thời gian chờ đợi tại điểm khám sàng lọc trước tiêm).

Khi đến điểm tiêm, thực hiện nghiêm túc Thông điệp 5K và hướng dẫn của nhân viên y tế/giáo viên để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cũng như quy định của điểm tiêm...

5. Cách ly y tế

5.1. Đối với các trường được cơ quan có thẩm quyền trung dụng làm cơ sở cách ly tập trung

a) Đối với các trường được cơ quan có thẩm quyền trung dụng làm cơ sở cách ly tập trung cho trường hợp F1 trên địa bàn

Hiệu trưởng báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cấp về việc đơn vị được trung dụng làm khu cách ly tập trung. Phối hợp với cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, vệ sinh sạch sẽ, phun khử khuẩn đảm bảo khu cách ly.

Bàn giao cơ sở vật chất, trang thiết bị... cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 địa phương; tiếp nhận cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh, phun khử khuẩn toàn bộ đơn vị sau khi hết thời gian đơn vị được trung dụng làm khu cách ly tập trung.

b) Đối với các trường được cơ quan có thẩm quyền trung dụng làm cơ sở cách ly tập trung cho trường hợp F1 là giáo viên, học sinh trong đơn vị

Hiệu trưởng có trách nhiệm phối hợp đảm bảo các điều kiện, bàn giao cơ sở vật chất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; có phương án sẵn sàng hỗ trợ Ban Quản lý khu cách ly khi được đề nghị. Đồng thời nghiên cứu, bố trí cho học sinh không thuộc diện cách ly tại đơn vị nghỉ học tạm thời về nơi cư trú; xây dựng phương án chuyển từ hình thức học tập tập trung sang hình thức học tập trực tuyến và các hình thức học tập phù hợp khác. Trước khi cho học sinh về nơi cư trú, căn cứ tình hình dịch bệnh liên hệ với cơ quan y tế xin phương án test nhanh cho học sinh để sàng lọc đảm bảo an toàn phòng chống dịch; yêu cầu học sinh cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Kết thúc thời gian trung dụng khu cách ly tập trung có trách nhiệm nhận bàn giao lại đầy đủ cơ sở vật chất (trước khi bàn giao đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch chỉ đạo cơ quan y tế phun khử khuẩn toàn bộ khu cách ly) có phương án chuẩn bị đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trường học trước khi cho học sinh quay trở lại học tập.

5.2. Đối với các trường được cơ quan có thẩm quyền trung dụng làm cơ sở cách ly tập trung tạm thời dành cho giáo viên, học sinh trong đơn vị

Hiệu trưởng có trách nhiệm đảm bảo cơ sở vật chất, vật tư y tế... phục vụ cho giáo viên, học sinh thực hiện cách ly theo quy định; kiểm tra giám sát theo dõi tình hình sức khỏe của giáo viên, học sinh thuộc đối tượng cách ly; có giải pháp về công tác hậu cần, đảm bảo sinh hoạt hàng ngày cho những người trong khu cách ly; hằng ngày báo cáo tình hình trong khu cách ly về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tại địa phương theo quy định.

Hiệu trưởng ban hành quyết định thành lập tổ quản lý khu cách ly; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; bố trí sắp xếp số người/phòng ở đảm bảo khoảng cách theo quy định (các giường cách ly phải đặt cách nhau tối thiểu 01 mét trở lên; nếu không bố trí được, giữa các giường phải ngăn cách nhau bằng màn che nhựa, màu trắng); tại mỗi phòng ở có ít nhất 01 giáo viên để giám sát, hướng dẫn học sinh thực hiện nội quy, quy định của khu cách ly; bố trí, sắp xếp thời gian ăn, nghỉ, thời gian tắm rửa vệ sinh cá nhân... theo từng phòng hợp lý đảm bảo khoảng cách an toàn phòng, chống dịch, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo (đặc biệt lưu ý: sau khi mỗi người, mỗi phòng tắm xong phải sát khuẩn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ để những người sau, phòng sau sử dụng); tổ chức cho học sinh vệ sinh phòng ở, sắp xếp đồ đạc ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, thường xuyên mở cửa thông thoáng phòng ở, phơi chăn màn khi trời nắng...; đảm bảo khu vực vệ sinh sạch sẽ, thoáng khí, lắp quạt thông gió cho các nhà vệ sinh nếu có điều kiện).

5.3. Đối với người được cách ly trong các cơ sở cách ly

Thực hiện nghiêm các quy định tại Mục 6 Phần VIII Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế (gửi kèm).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục - Đào tạo

Ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Điện Biên Phủ.

Chỉ đạo các nhà trường triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Sở, Bộ GD&ĐT, UBND thành phố và các đơn vị liên quan về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Báo cáo UBND Thành phố và Sở Giáo dục – Đào tạo về việc cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh trong trường hợp cần thiết theo quy định.

Tăng cường kiểm tra các nhà trường để kịp thời chấn chỉnh đối với các trường hợp có hành vi vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất (nếu có) theo quy định của cấp trên.

2. Các đơn vị trường học

Trên cơ sở Kế hoạch này, Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên và các đơn vị liên quan về công tác phòng, chống dịch bệnh; căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, báo cáo Phòng GD&ĐT về việc cho học sinh đi học trở lại hoặc tạm dừng đến trường, chuyển đổi hình thức dạy học phù hợp để phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cần thiết theo quy định.

Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của CBQL, giáo viên, nhân viên và học sinh tại đơn vị để kịp thời xử lý đối với các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp, sát với tình hình thực tế nhằm đảm bảo nội dung chương trình, khung thời gian năm học của Bộ GD&ĐT và của UBND thành phố.

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kì theo quy định của các cấp. Thông tin diễn biến tình hình cấp độ dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị theo từng buổi, từng ngày theo quy định; trường hợp bất thường, báo cáo ngay cơ quan y tế địa phương để xử trí kịp thời; sau đó báo cáo bằng điện thoại về bộ phận thường trực Phòng GD&ĐT qua đ/c Biên - Số điện thoại: 0962106687 và bộ phận chuyên môn phụ trách cấp học nắm bắt.

4. Công tác phối hợp Phòng GD&ĐT

Đề nghị UBND các xã, phường; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp xã, phường; Trung tâm Y tế thành phố; Trạm Y tế các xã, phường và các cơ quan có liên quan phối hợp chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các trường học trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Điện Biên Phủ, Phòng Giáo dục - Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Phòng;
- Các trường MN, TH, TH-THCS, THCS;
- UBND các xã, phường (P/h);
- BCĐ phòng, chống Covid-19 cấp xã, phường (P/h);
- Trung tâm Y tế thành phố (P/h);
- Trạm Y tế các xã, phường (P/h);
- Lưu: VT, CMTHCS, CMTH, CMMN.

TRƯỞNG PHÒNG

Lê Thị Hồng